

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 941/TCGDNN-ĐTTCQ
V/v đẩy mạnh tuyển sinh, đào tạo
chương trình chất lượng cao theo
chương trình chuyển giao từ Úc

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố

Thực hiện Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chuyển giao các bộ chương trình, đào tạo bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề, đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã hoàn thành việc chuyển giao, đào tạo thí điểm theo 12 chương trình trọng điểm cấp độ quốc tế chuyển giao từ Úc. Kết quả tổng kết, đánh giá cho thấy các bộ chương trình chuyển giao từ Úc phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam và năng lực đào tạo của các nhà trường. Ngày 23/03/2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 1036/LĐT BXH-TCGDNN về việc đẩy mạnh tuyển sinh, đào tạo chương trình chất lượng cao, triển khai nhân rộng 12 nghề chuyển giao từ Úc nêu trên.

Nhằm đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nhân rộng các chương trình chuyển giao từ Úc, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các trường trung cấp, trường cao đẳng (sau đây gọi chung là các trường) đẩy mạnh việc tuyển sinh, đào tạo chất lượng cao theo các chương trình chuyển giao từ Úc với một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh với đối tượng học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, học sinh có nhu cầu theo học tại nước ngoài hoặc các chương trình liên kết với nước ngoài về các chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình chuyển giao từ nước ngoài; cung cấp đầy đủ các thông tin, chính sách, tính ưu việt của các chương trình chuyển giao từ Úc cho học sinh và phụ huynh học sinh.

2. Lựa chọn, sử dụng các chương trình chuyển giao từ Úc (được đăng tải trên website: <https://daotaocq.gdnn.gov.vn/chuong-trinh-chuyen-giao-tu-uc/>) để phê duyệt thành chương trình đào tạo của trường và thực hiện tổ chức tuyển sinh, đào tạo theo 02 hướng:

a) Tuyển sinh, đào tạo để cấp văn bằng của Úc và Việt Nam hoặc chỉ cấp bằng của Úc: Các trường thực hiện theo quy định về liên kết đào tạo nước ngoài tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Theo quy định này, quy trình, thủ tục đăng ký liên kết đào tạo với nước ngoài khi sử dụng các chương trình chuyển giao sẽ đơn giản hơn so với các

chương trình đào tạo thông thường, do không phải báo cáo tình trạng kiểm định của cơ sở liên kết nước ngoài và chương trình đào tạo nước ngoài.

b) Tuyển sinh, đào tạo để cấp bằng chất lượng cao của Việt Nam: Các trường căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng để xây dựng và phê duyệt đề án đào tạo chương trình chất lượng cao của trường mình, báo cáo cơ quan chủ quản và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổ chức triển khai thực hiện.

3. Các trường đã tham gia đào tạo thí điểm 12 nghề chuyển giao từ Úc, nếu tiếp tục đào tạo để cấp văn bằng của Úc, chủ động, liên hệ với Học viện Chisholm để xây dựng hồ sơ, đăng ký hoạt động liên kết đào tạo và tổ chức tuyển sinh, đào tạo.

Các trường khác có nhu cầu sử dụng chương trình chuyển giao để liên kết đào tạo với Học viện Chisholm đề nghị liên hệ với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (qua Vụ Đào tạo chính quy; số điện thoại : (024) 39740333, máy lẻ 606, email: dncq.gdnn@molisa.gov.vn) để được hỗ trợ.

Các trường chủ động quyết định mức học phí của chương trình đào tạo chất lượng cao (bao gồm các chương trình chuyển giao từ nước ngoài) trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật bảo đảm đủ bù đắp chi phí đào tạo, có tích lũy và thực hiện việc công khai trước khi tuyển sinh theo quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

4. Các trường không tổ chức được các chương trình chất lượng cao theo 02 hướng nêu trên có thể nghiên cứu, sử dụng, áp dụng các tiêu chuẩn năng lực hoặc một số nội dung của chương trình chuyển giao; tham khảo công nghệ đào tạo, bộ công cụ đánh giá kết quả đào tạo, danh mục trang thiết bị đào tạo của các chương trình chuyển giao vào các chương trình đào tạo hiện hành của nhà trường.

Trên đây là một số hướng dẫn về việc đẩy mạnh tuyển sinh, đào tạo chương trình chất lượng cao theo các chương trình chuyển giao từ Úc, đề nghị các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các trường nghiên cứu, triển khai thực hiện. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, ĐTCC.

